
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕65 

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่   11   เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑2.0๐       น. 
*************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางพรสิริ จันทร์หลุย ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายสายชล กลัดบุบผา ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นางปราณี สุริฉาย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
๕. นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
๖. นายไพรทูล ผายอุบล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
๗. นายทองสุข ค าบุญเกิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๙. นางสาวอารีย์   โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
๑๐. นางสาวรจนา สืบม ี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๑. นายธาราฤทธิ์ แสงเพชร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒. นายประธาน ทาณรงค์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๓. นายขาว  อินตา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๑๔. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
15. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑5 
16. นางนันท์นภัส อูวิงกา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑6 
ผู้ลาการประชุม 
 นายช านาญ  หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 9 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายชาญ โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

๒. นางสาวนารี นามอน  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายวันชัย สุริยันต์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นายศิริชัย สุดดี  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๕. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๖. นายเสกสันติ์ ศรีบุบผา ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 10.0๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  15  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  ๒๕65 ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ จะขอให้ที่ประชุมรับรอง
ในคราวต่อไป 
ประชุมสภา อบต.   -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  ในวาระท่ีสอง   
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าในช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าว 
ไม่มีสมาชิกสภา อบต. เสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯไม่ประสงค์จะแปรญัตติ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายระเบียบวาระท่ีแจกให้กับทุกท่าน จึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจง 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  -ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ได้รับหลักการแล้ว  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน   
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 
08.30 – 16.30 น. นั้น  ปรากฎว่าในช่วงระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   ไม่มีสมาชิก
สภา อบต.ท่านใด มายื่นเสนอค าแปรญัตติ  และไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประสงค์จะขอแปรญัตติ  จึงไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6  ตามที่ประชุมสภา อบต.คลอง
หินปูนได้มีมติรับหลักการแล้วแต่อย่างใด รายละเอียดตามรายงานการประชุมฯแนบท้าย 
ที่ประชุมสภา อบต.  -รับทราบ 
 
พักประชุมเวลา 10.30 น. 
เริ่มประชุมเวลา 10.40 น. 
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4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  วาระท่ีสาม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๒ “ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่
สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร” 
   ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม”่ จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณา 
มตทิี่ประชุมสภา อบต.  -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน  13  เสียง  ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  งดออกเสียง  2  เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.   -เสนอให้มีการพัฒนาเกาะกลางถนน เนื่องในเดือนนี้
เป็นเดือนของวันแม่ เราควรท ากิจกรรมพัฒนาสักวัน ซึ่งมองเห็นว่ามีหญ้าขึ้นตามเกาะกลางถนนและคุมต้นไม้ที่
นายกน าไปปลูกไว้หมดแล้ว 
นายธาราฤทธิ์  แสงเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 -เนื่องจากในวันที่ 12 ทางหมู่ที่ 11 ได้ก าหนดให้มี
การท าบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่ 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.   -การท ากิจกรรมพัฒนาดังกล่าวไม่จ าเป็นต้องเป็น
วันที่ 12 สิงหาคม  และเราจะตัดหญ้าเฉพาะบริเวณรอบต้นไม้ที่นายกปลูกไว้  แต่จะตัดให้หมดเฉพาะบริเวณ
หน้าที่ท าการ อบต. 
นายวสันต์  กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  -เรื่องการตัดหญ้าเกาะกลางถนน อยากทราบว่าทาง
หลวงเขามีแผนงานในการด าเนินงานหรือไม่ เราจะได้ทราบการด าเนินการของเขา เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการของเรา 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.   -ท่านนายก อบต.ได้แจ้งว่าทางแขวงการทางฯ ได้
จ้างเหมาผู้รับจ้างให้ด าเนินการแล้ว แต่ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างจะมาด าเนินการในช่วงไหน 
นายวสันต์  กลิ่นจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  -เสนอให้ตัดหญ้ าที่ เกาะกลางถนนบริ เวณหน้า
โรงเรียนที่ติดถนนทางหลวง เหมือนกับการตัดให้เรียบบริเวณหน้าที่ท าการ อบต.ด้วย 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.   -เห็นด้วยกับการตัดหญ้าที่เกาะกลางถนนบริเวณ
หน้าโรงเรียนที่ติดถนนทางหลวง ทั้ง 3 โรงเรียน และนัดท ากิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และขอ
แจ้งว่ารายชื่อผู้ที่ต้องช าระค่าบริการขนย้ายขยะ ยังไม่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะหมู่ที่ 6  บางครั้งถังขยะ 1 ถัง มีผู้ทิ้ง
ขยะ จ านวน 4 ครัวเรือน จะหารกันในการออกค่าบริการ จึงอยากให้นายก อบต.ออกหนังสือให้ชัดเจน ว่าจะเก็บ
ครัวเรือนละเท่าไร ซึ่งบางหมู่ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งกับลูกบ้านว่าจะเก็บเป็นรายถัง 
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นายวรากร  อินบุญยา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  -ทราบหรือไม่ว่าครัวเรือนที่มีปัญหาชื่ออะไร จะได้ลง
ไปชี้แจงท าความเข้าใจ ซึ่งในช่วงที่ตนน าถังขยะลงไปให้กับชาวบ้านได้ชี้แจงท าความเข้าใจแล้ว และไม่มีปัญหา
อะไร 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.   -กลุ่มข้างวัด ซึ่ งระเบียบได้ระบุ ไว้ เก็บ เป็นราย
ครัวเรือน 
นายธาราฤทธิ์  แสงเพชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 -วันนี้ เราได้ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย จึงฝากผู้บริหาร น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อต าบล และเชื่อมั่นในผู้บริหารชุดนี้ จึงขอฝากดูแลบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขพ่ีน้องประชาชน และตามท่ีท่านผู้บริหารมีนโยบายจะจัดสรรให้กับหมู่บ้าน ๆ ละ 500,000 บาท ซึ่ง
มองว่าหากมีบางโครงการต้องใช้งบประมาณมากกว่านั้น จึงอยากทราบว่าจะจัดสรรให้ได้หรือไม่ ซึ่งชาวบ้านหมู่ที่ 
11 มีความต้องการที่จะได้ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อจัดท าเป็นศาลาประชาคมและสนามกีฬา ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ของ
ส านักสงฆ์ก่อสร้างศาลาประชาคม  และแจ้งถนนช ารุดช่วงไปบ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 3 ต าบลพระเพลิง ไม่ทราบ
หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -การจัดสรรงบประมาณจ านวน 500,000 บาทต่อหมู่บ้าน 
ถือว่าน้อยมาก บางหมู่บ้านถนนมีระยะทาง 1 กิโลเมตร สมาชิกสภาหมดวาระแล้ว ก็ยังท าไม่เสร็จ ดังนั้น เราต้อง
ของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนด้วย และปัจจุบันได้กรมส่งเสริมฯ ก่อสร้างถนนหมู่ที่ 4  งบประมาณประมาณห้า
ล้านกว่าบาท การต้องการที่สาธารณประโยชน์ของหมู่ที่ 11 ซึ่งต้องเป็นการจัดซื้อที่ดิน ซึ่งตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์แล้ว ต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนด  ถ้าเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ต้องมีการโอนมอบที่ดินให้ อบต. ซึ่งมองเห็นว่าในพ้ืนที่
หมู่ที่ 11 มีสระน้ าสาธารณะอยู่ ถ้าถมสระแล้วจัดท าเป็นที่สาธารณะ น่าจะท าได้ เหมือนกับหมู่ที่ 8  ส่วนถนนที่
ช ารุด ทางหลวงชนบทแจ้งว่าจะลงมาซ่อมแซม แต่ก็ยังไม่เห็นมา จะติดตามให้ ส่วนเรื่องการตัดหญ้าเกาะกลาง
ถนนของแขวงการทาง ยังไม่ทราบว่าเขาจะด าเนินการวันไหน จะสอบถามให้อีกครั้ง ซึ่งในเรื่องตัดหญ้าได้ติดตาม
ตลอด และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จึงฝากการบริหารงานกับทุกท่าน ให้ช่วยกันดูแลและบริหารงานร่วมกัน อย่าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
เพียงฝ่ายเดียว 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15  -เรื่องการก่อสร้างถนนที่ท่านนายกพูดถึง หากถนน
หนทางดีแล้ว สิ่งที่จะตามมาก็คือไฟส่องสว่างตามถนน  ซึ่งบางซอยตนเคยขับรถไปในตอนกลางคืน พบว่ามืดมาก 
ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชน จึงฝากผู้บริหารไว้ 
นางสาวรจนา  สืบมี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  -แจ้งปัญหาของหมู่ที่  10 ในกรณีฝนตกหนักน้ า
ระบายไม่ทัน จะเกิดปัญหาตอนรถวิ่ง เพราะน้ าท่วมขัง  แต่น้ าท่วมขังไม่นาน จะเกิดเฉพาะตอนฝนตกหนักเท่านั้น
จึงอยากให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ า 
นายไพรทูล  ผายอุบล สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  -ถนนหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 3 เกิดการช ารุด อยากให้
ซ่อมแซม 
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นายมนตรี  ทูค ามี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14  -ปัจจุบันถนนลูกรังช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก 
และท่อระบายน้ าบริเวณถนนสหกรณ์เกิดการช ารุด จึงอยากให้ผู้บริหารช่วยพิจารณาซ่อมแซม ขอขอบคุณท่ีนายก 
อบต.จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้กับชาวบ้าน 
นางนันท์นภัส  อูวิงกา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16  -ขอให้ซ่อมแซมถนน บริ เวณรอยต่อของถนน
คอนกรีต ที่ตรวจรับไปแล้ว 
นางสาวอารีย์  โนนสีลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  -เรื่องการถมสระน้ าเพ่ือท าเป็นที่สาธารณะ ของหมู่ที่ 
8 เป็นที่บริจาคในสมัยที่บิดาของตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสระน้ าลูกนี้ใช้คนขุด จึงไม่มีน้ า จึงต้องถมและท าเป็น
สนามกีฬา 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.    -เรื่องถนนลูกรังช ารุด ถ้าหมู่บ้านไหนมีความจ าเป็น
ให้ท าหนังสือเข้ามา จะหางบประมาณซ่อมแซมให้ต่อไป เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างลายทางของบประมาณไปที่ อบจ. ซึ่ง
หากได้รับการอนุมัติ ทาง อบจ.จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง  เรื่องน้ าท่วมหมู่ที่ 10ให้ถ่ายรูปมา ท่อระบายน้ า
ช ารุดให้ถ่ายรูปมา จะลงไปตรวจสอบให้ กรณีถนนของหมู่ที่ 16 จะแจ้งให้ผู้รับจ้างช่วยแก้ไขให้ต่อไป 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้ 
ปิดประชุมเวลา ๑2.0๐ น. 

 
ลงชื่อ            สายชล  กลัดบุบผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

               (     นายสายชล  กลัดบุบผา   ) 
                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ            สุด  มากจันทึก                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (         นายสุด  มากจันทึก            ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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          (นายมนตรี  ทูค ามี) 
ลงชื่อ     ปราณี  สุริฉาย             กรรมการ 
         (นางปราณี  สุริฉาย) 
ลงชื่อ     วสันต์  กลิ่นจันทร์        กรรมการ 
        (นายวสันต์  กลิ่นจันทร์) 
ลงชื่อ      รจนา  สืบมา            กรรมการ 
        (นางสาวรจนา  สืบมี) 
ลงชื่อ      นันท์นภัส อูวิงกา      กรรมการ/เลขานุการ 
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